

Ngày 5/7/2010 Cục Thuế Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm với kết quả khả quan khi tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 55,5% dự toán năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Hiến.



## HÀ NỘI:

### Thu nội địa 6 tháng đạt 55,5% dự toán năm

Bài & ảnh: **THANH MAI**

#### Nhân lên kết quả thu 6 tháng...

Nửa đầu năm 2010, trên nền tảng thuận lợi là kinh tế Thủ đô đã lấy lại được đà tăng trưởng với tốc độ tăng GDP đạt 10,3% cộng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao chính quyền nhân dân các cấp; sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành liên quan, công tác thu ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Trong nỗ lực tăng cường quản lý kê khai và kế toán thuế, 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã phối hợp tích cực với Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Công an thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông để cấp mới 34.000 mã số thuế (MST), đưa tổng số người nộp thuế (NNT) có MST trên địa bàn tăng lên con số 230.456, trong đó có 88.633 doanh nghiệp (DN) và 141.823 hộ kinh doanh. Trên cơ sở này, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục thực hiện ứng dụng kê khai mã vạch 2 chiều và duy trì tốt việc kê khai thuế điện tử cho 715 DN đã áp dụng thí điểm từ cuối năm 2009 và đầu năm 2010, chuẩn bị tốt điều kiện để tiếp tục triển khai cho 500 DN từ kỳ kê khai tháng 6/2010. Cũng nhờ nỗ lực đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai của NNT và cương quyết trong xử lý vi phạm, tỷ lệ NNT nộp tờ khai đúng hạn định

đạt trên 95% với chất lượng kê khai ngày càng tăng cao.

Bên cạnh việc tăng cường quản lý kê khai, Cục Thuế đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Từ 402 cuộc kiểm tra tại trụ sở NNT, cơ quan thuế đã truy thu và xử phạt 58,277 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 41 tỷ đồng. Việc hoàn tất công tác thanh tra tại 294 DN cũng đã cho phép xử lý truy thu và phạt 140,2 tỷ đồng, nộp ngân sách 84 tỷ đồng. Trong khi việc phối hợp hiệu quả với các Hội đồng tư vấn thuế xã, phường đã đưa kết quả thu ngân sách từ các hộ kinh doanh 5 tháng đầu năm của 16/29 đơn vị đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, thì công tác quản lý nợ thuế, với nhiều giải pháp đồng bộ, cũng đã thu về cho ngân sách 2.236 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, đạt 60% kế hoạch cả năm. Riêng khoản thuế TNCN, Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về công tác đăng ký và quyết toán thuế với 100% có thu nhập từ tiền lương, tiền công và trên 90% cá nhân kinh doanh được cấp MST; với 52.514 tổ chức chi trả đã hoàn tất nộp hồ sơ quyết toán thuế, đạt 85% số đơn vị phải thực hiện quyết toán, đưa số thu từ khoản thuế này thực hiện được 1.800 tỷ đồng, đạt 62,1%, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nỗ lực đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, Hà Nội đã xuất sắc tạo lập 3 cú “hat trick” khi đến 20/4 đã hoàn thành việc triển khai dự án hiện đại hoá thu NSNN; khi đến 27/6 đã thực hiện được 8.057 thông báo MST thông qua cơ chế “một cửa liên thông”; khi trong tháng 6 đã hoàn tất việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet cho 715 DN và đang tiếp tục mở rộng triển khai cho thêm 500 DN khác. Kết quả này cùng với việc đa dạng hoá để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT đã thực sự đem lại nhiều tiện ích cho cả các tổ chức, cá nhân SXKD và cơ quan thuế.

Kết tinh sự nỗ lực cố gắng của hơn 3.500 CBCC ngành thuế Hà Nội trên từng lĩnh vực công tác, tổng số thu nội địa 6 tháng đầu năm thực hiện được 43.166 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán (DT), tăng 20,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa trừ đầu được 42.166 tỷ đồng, đạt 58% DT pháp lệnh, 52,7% DT phần đầu, tăng 19,5% so với cùng kỳ; thu nội địa trừ đầu, trừ đất được 38.556 tỷ đồng, đạt 58,7% DT pháp lệnh, 54,6% DT phần đầu, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Điều đáng mừng là không chỉ tăng cao về số tuyệt đối mà tất cả các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế đều đạt trên 50% DT và đạt tốc độ tăng thu



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Hiến trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể của Cục Thuế Hà Nội

cao so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành có 16/36 đơn vị thu đạt trên 60% DT; nếu trừ dầu thô và tiền sử dụng đất thì có tới 32/36 đơn vị thực hiện đạt trên 60% DT.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành thuế Thủ đô đã đạt được trong nửa đầu năm 2010. Cũng đánh giá cao sự phấn đấu của tập thể 3.500 CBCC làm công tác thu NSNN, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiến khẳng định: kết quả này không chỉ là thành tích thiết thực chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long và những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, mà còn giúp chính ngành thuế tạo dựng được hình ảnh đẹp, mới mẻ trong mắt NNT và cộng đồng xã hội.

**... tạo đà vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ cả năm**

Nhận định chặng đường 6 tháng cuối năm 2010 với công tác động viên nguồn lực sẽ rất khó khăn, thách thức khi sự nghiệp CNH - HĐH đất nước đang cần rất nhiều nguồn vốn để phát triển đi lên, Phó Chủ tịch Hoàng Mạnh Hiến yêu cầu ngành thuế phối hợp nhịp nhàng các ngành, các cấp, với cộng đồng DN, phấn đấu thu ngân sách năm 2010 vượt tối thiểu 10% so với dự toán. Để đạt được mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh 3 giải pháp cơ bản: Một là, người làm thuế không phải chỉ

hiểu biết đơn thuần về thuế mà phải thông hiểu nhiều cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội để làm tốt công tác phối hợp xử lý, vừa đảm bảo nguồn thu cho NSNN, vừa tạo ra những điều kiện thông thoáng để các tổ chức, cá nhân phát triển SXKD. Hai là, công tác thuế phải gắn với sự chỉ đạo của các cấp chính quyền cơ sở, sự liên kết với các ban, ngành liên quan để tìm ra những phương án tối ưu khi xây dựng cơ chế phối hợp. Ba là, ngành thuế phải tiếp tục chăm lo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ, đưa NNT đến gần hơn với cán bộ thuế, cơ quan thuế, đồng tâm hiệp lực vì sự nghiệp thu NSNN.

Cụ thể hoá các mục tiêu phấn đấu của ngành thuế Thủ đô trong những tháng tới, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu nhận định, công tác động viên nguồn lực ở 2 địa bàn lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng trực tiếp và quyết định kết quả thu ngân sách của toàn ngành thuế. Do đó, Cục Thuế Hà Nội sẽ phải nỗ lực hơn nữa để đạt mức tăng thu cao hơn mức tăng bình quân chung, trở thành động lực thúc đẩy toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn thu cho NSNN, công tác quản lý thuế phải góp phần thu hút và thúc đẩy đầu tư vào Thủ đô và tạo ra môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát triển SXKD, muốn thế, ngành thuế phải tập trung tăng tốc hiện đại hoá và cải cách thủ tục hành chính, tạo ra những tiện ích và dịch vụ tốt nhất cho NNT. Nhưng cho dù có mục tiêu tốt, giải pháp hay mà con người làm việc chưa làm chủ được các kỹ năng quản lý thì cũng thất bại. Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng của ngành thuế Hà Nội với lực lượng đông đảo hơn 3.500 CBCC là phải chú trọng là xây dựng và phát triển đội ngũ cả về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức quản lý hỗ trợ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế trong tình hình mới ■

**Bình Thuận**

**Đẩy mạnh quản lý thuế tài nguyên**

Ngày 5/7/2010, Cục Thuế Bình Thuận đã tổ chức hội thảo quán triệt Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của UBND tỉnh quy định việc quản lý thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 120 tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản như: cát xây dựng, đá xây dựng, sét gạch ngói, sét Bentonit, sa khoáng Titan - zircon... với trữ lượng lớn. Theo thống kê của Cục Thuế Bình Thuận thì số thuế tài nguyên năm 2008 là 170 tỷ đồng, thì sang năm 2009 con số đó đã lên trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc đưa vào quản lý và khai thác nguồn tài nguyên, khoáng sản này còn nhiều hạn chế, mặt khác, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không thường xuyên, thiếu chặt chẽ, do đó không kịp thời ngăn chặn nạn khai thác trái phép, dẫn đến thất thu thuế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kê khai nộp thuế chưa kịp thời và không đúng theo quy định. Thậm chí có đơn vị chưa hạch toán đủ sản lượng khai thác hoặc kê khai không trung thực, dẫn đến việc xác định giá bán các loại tài nguyên không chính xác, ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

Tại hội thảo, Cục Thuế và Sở Tài nguyên - Môi trường đã thống nhất sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thuế đất và khai thác tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết xử lý các hoạt động khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản và kiến nghị thu hồi đất đối với các dự án "treo" trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế mức thấp nhất việc thất thu thuế trên lĩnh vực này./. **Ngọc Phúc**